



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
คัดเลือกคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัด
สมุทรปราการ

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผล
การคัดเลือก ดังนี้

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ได้แก่

ชื่อผลงาน การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : หนูน้อยเล่นตามรอยพระยุคลบาท
โรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน ๕ ผลงาน

ชื่อผลงาน แผ่นพับปริศนาคำทายประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดและการใช้ภาษาใน
การสื่อสารของเด็กปฐมวัย

โรงเรียนคลองสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ชื่อผลงาน กิจกรรมการเล่นฮูลาฮูปของเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย

โรงเรียนวัดทองคู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ชื่อผลงาน หนังสือนิทานประกอบภาพ (Big Book) เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและปลูกฝัง
การรักการอ่านของเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบูรารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ชื่อผลงาน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียนปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบโครงการ (Project
Approach) ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)

โรงเรียนประภามนตรี ๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องพลาสติกแปลงกายของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓

โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี-สิงคโปร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เข้าร่วมการ/....

เข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน ๑ ผลงาน

ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กเรื่องการจัดภาพตัดต่อลงในกรอบของบุคคลออสติก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้ระบบงานร่วม (Work System)
กับการใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Support)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุวัฒน์ชัย แสนราช)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดสมุทรปราการ